

Depot legal H. Colhaud

XẤM THỜI HAI SỐ 100

MỎI SỐ 0300

NGÀY THỨ TƯ 17e AOUT 1928

RECEIVED 1928 11 19

TIENG-DÂN

LA VOIX DU PEUPLE

Đem những dân không giấy mà đi đánh, cũng như là giết vậy.

Table with subscription rates: 1 year, 6 months, 3 months, 1 month.

Ở TRUNG-KỲ NÊN DÙNG CÁCH CƯỜNG-BÁCH GIÁO-DỤC

Còn các trường Tiểu-học ở tỉnh, tuy rằng cách sắp-dặt có vẻ nghiêm-chính hơn, song qui pháp thế-lệ ở trường lại quá bó-buộc; xem nghị-dịnh mới vừa rồi nói về sự thi so-học-yếu-lược và đặt thêm một lớp nhì để-nhì-niên thì tôi dám nói thiệt rằng sự đó không còn một tí gì cho việc học, học là chính-phủ muốn trăm-trẻ việc học của dân chăng!

Nhờ sự tự-do giáo-dục ấy mà ảnh-hưởng Hán học vẫn còn thâm-nhiêm sâu xa gần hết cả trong dân gian. Trước khi nước Pháp sang ta mà sau vài mươi năm bảo-hộ cũng vậy, chính-phủ Nam-triều tuy không lập ra trường-công-nhiều bang ngay nay - nhưng là so-sánh với lúc đó kia - song trường-tư cho mở-mang khắp cả trong nước. Ai mở trường dạy cũng được, nhà-nước không eo-xách đều gì.

VĂN-VĂN TẠP LOẠI

Cảm tác M, t minh với một ngọn đèn chong. Ngắm cảnh đêm khuya thôn thược lòng. Tiếng gà nỉ non kêu trước mái, Bóng trăng mờ hững hờ vào song.

Vậy thời nghĩa-vụ căn-kíp của chính-phủ bảo-hộ là lo mở mang tri-thức của dân cho hết lòng; mà quốc dân sẽ chung cùng với chính-phủ đáp lại nên giáo-dục rất quan hệ chung cả hai bên vậy.

LUẬT «DI-TRUYỀN» (Loi d'hérédité) «Di-truyền» là luật gì? Là một luật-chang trong vũ-trụ, đem những đặc-tính của tổ-tiền truyền xuống cho con cháu.

Trong luật di-truyền của cá-nhân, quan trọng nhất là sự di-truyền các tật và các bệnh. Có hai thứ tật: tật mắc phải sau khi đẻ và tật mắc phải trước khi đẻ.

VĂN-ĐỀ HIỂN-PHÁP

CÁC CHÁNH ĐĂNG TẠI NGHỊ VIỆN PHÁP (Tức theo) Đảng xã hội Quốc gia (1) Đảng xã-hội quốc-gia lập ra từ ngày 8 Novembre 1927. Lãnh tụ là ông Gustave Hervé.

Chính sách tài-chính Đảng cấp tiến sẽ hết sức giúp đỡ cho kỹ nghệ nước nhà được phát đạt. Đảng cấp tiến thừa nhận rằng muốn sinh sản nhiều thì phải có tư bản lớn, nhưng chính-phủ phải bành-vực những người tiêu phí.

thuộc chữa cho tôi khuya tôi về Pháp mấy tháng tình hình... như cái thơ mà tôi đã dâng vào báo Argus số 569 ra ngày 13 Jun.

như cái thơ mà tôi đã dâng vào báo Argus số 569 ra ngày 13 Jun. thư ấy của cháu nói một ông mà nước Nam đã công nhận là một người ái quốc và đã thưởng tiền đầu tiên cho ông.

quan hệ có lợi chung cho cả chúng tôi trên sự ghen ghét ghen riêng của mình thì chúng tôi chỉ động tâm - no lợi. Ông đầu tiên thay lấy lời nói ấy nhưng nhiều khi thực là đúng.

Cán hai thầy giáo Đức hạnh tốt, một thầy có bằng D. E. P. S. F. I. hay là B. E. với một thầy có C. E. P. với C. A. P. để giữ trẻ trong nhà, bắt đầu từ 1er Septembre 1928.

việc trị an trong nước (?) còn ông Dy thì cái rằng trong các bài ông viết ông chỉ tỏ ý phản đối chính sách thực chứ không phản đối nước Pháp.

Đại khái cách cư xử em như thế. Trong khoảng hơn ba năm, càng ngày tình em càng thêm kiêu, đáng em càng thêm mới. Một đêm thanh vắng em cầm tờ báo kia đọc chơi để giải trí.

Nói đến bài "Le retour d'un chef" ông đốc-tơ chế tôi tấn tụng ông Robit. Chong khi ông Robit về Pháp ông nói ông tự nguyện nhường quyền được cả quyết việc gì mà hình như muốn tranh cái trách nhiệm, điều đó nhiều người đồng ý với tôi mà công nhận như thế; không phải là vì tôi có cái hiềm khích với ông Robit mà tôi bỏ qua cái quyền lợi chung của người Annam đi được, sao cho phải.

Báo "La Tribune Indochinoise" ngày 14 Jun trong bài "L'Indochinoise en veille d'armes" có quảng đại ý như sau này: Tự do có xin được đầu phát cướp lấy mới được, và lại về các phương diện: thể dục, kinh tế và trí thức thì ta còn phải học nhiều mới tới được trình độ những dân tộc mà ta vẫn ước ao được ngang hàng.

Tôi xin đọc thơ để đừng tưởng lầm ai cũng như ai cũng như ai khuyến khích nhau lấy tiếng nhiệt thành, lấy lòng ái quốc để chúng ta lượng lên hay hoặc được đổi chỗ khi hậu tới mà xưa nay nhiều người ao ước.

NAM-KY SAIGON Việc báo "La Jeune Indochine" Trong một kỳ báo trước cả đảng tin rằng Tòa đã kêu án ông Vũ-dinh-Dy, chủ-nhiệm tờ báo La-Jeune Indochine, hai năm tù.

Ngọc nặng không thờ được HEN GIA BÀ 1180 PHARMACIE MONTES-HANOI NHÀ ĐÔNG HỒ BA CHUÔNG

PHARMACIE MONTES-HANOI NHÀ ĐÔNG HỒ BA CHUÔNG

HIÊU CON BƯ'OM BƯ'OM

ĐẠI-QUANG-DU-ỨC-PHÔNG 46 boulevard Tổng-Độc-Phương, CHOLON - Chi-Điêm 47 Phố hàng Đường, HANOI

Gửi bán khắp cả mấy hiệu thuốc bắc trong xứ Việt-Nam, Cao-Man và Ai-Lao từ thuốc nào có hiệu con bướm bướm mới là thứ thiết

Ở xa gửi thơ đến mua nếu nhà giấy thép nơi đó gửi được theo cách lãnh hóa giao ngân thì xin chiếu theo, tiền gửi hàng người mua phải chịu

Sốt nóng... 0\$10 rét... 0\$15, 0\$10 Rượu bò 2\$00, 1\$00, 0\$30 Thuốc Đau mắt 0\$20

Rượu Tê phong thấp 1\$50, 0\$80, 0\$20 Thuốc Bò thận 2 hoặc 1\$00 Thuốc Điện kinh 2 hoặc 1\$00

Thuốc Ho bột hoàn 0\$10 Thuốc Giang mai 1\$50 Thuốc Lậu 0\$40

Thuốc Cam tích 0\$10 Đau như ý đại quang 0\$10 Nhan trừ muỗi 0\$20

Đau thượng hải Huyết trung Bửu Bỏ phê thánh dược

Vừa xong vừa thoa chữa khỏi bạch bệnh 0\$25 Thuốc bỏ nhốt trong hoàn cầu 2\$00 1\$20 Thuốc bỏ rất thân thiện 0\$80 và 0\$40

